

สวัสดิ์ครับพี่วัดเซนต์หลุยส์ที่รัก

พระวาจาของพระเจ้าทั้งสามบทในวันนี้ให้แง่คิดกับเราหลายประการ

ประการแรก ประกาศมิกาคำที่ได้เล่าถึง **“ผู้ที่จะปกครองอิสราเอล”** ซึ่งจะมาจาก **“เบธเลเฮม”** เมืองที่เล็กที่สุดในบรรดาหัวเมืองของยูดาห์ ที่ต่ำต้อยและเล็กน้อย เป็นการเตือนให้เราว่า **“ความยิ่งใหญ่”** ของพระเจ้ามาจากสิ่งที่เล็กน้อยที่สุด และทรงใช้สิ่งเล็กน้อยนี้เองเพื่อพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ หากพระเจ้าจะทรงใช้เราเพื่อพระราชกิจใด ไม่ว่าเราจะมีตำแหน่งหรือไม่มีตำแหน่ง และไม่ว่าเราจะมีสถานะเช่นไร เราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในพระราชกิจของพระองค์ได้

ประการที่สอง พระเจ้าทรงสัญญาว่าผู้ที่ปกครองอิสราเอลจะเป็นผู้ที่นำสันติสุขมาให้ ประกาศมิกาคำที่กล่าวถึงลักษณะของผู้ปกครอง ว่า **“ผู้นั้นจะเป็นใหญ่ไปจนสุดปลายแผ่นดิน เขาผู้นี้จะเป็นสันติสุข”** เป็นลักษณะของผู้ปกครองที่สะท้อนภาพลักษณ์ของพระเจ้า คือ 1) เต็มเปี่ยมไปด้วยพระกำลังขององค์พระผู้เป็นเจ้า 2) ปกครองประชากรด้วยความยุติธรรม 3) เลี้ยงดูประชากรด้วยความรัก และเมตตา 4) นำพาประชากรของพระองค์ไปในทิศทางที่พระองค์ทรงประสงค์อันก่อให้เกิดประโยชน์และความสงบสุข

ประการที่สาม จากจดหมายถึงชาวฮีบรู ที่เล่าถึงพระเยซูคริสตเจ้า พระองค์ทรงถวายพระวรกายของพระองค์เป็นบูชา ที่ทรงกระทำแต่เพียงครั้งเดียว โดยมีผลตลอดไป ทรงตรัสว่า **“ข้าพเจ้ามาเพื่อปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์..ข้าพเจ้าอยู่ที่นี้ ข้าพเจ้ามาเพื่อปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์”** พระองค์ทรงให้แบบอย่างของ **“การถวายตัว”** ซึ่งเป็นการมอบถวายตัวตนทั้งครบแด่พระเจ้าที่สมบูรณ์แบบที่สุด ทรงแสดงให้เราเห็นถึงการยอมรับและเชื่อฟังพระประสงค์ของพระเจ้า โดยไม่มีเงื่อนไข ไม่แม้แต่จะตั้งคำถามใด ๆ ทรงมาในโลกนี้เพื่อทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าเท่านั้น แม้ว่ามันจะต้องเจ็บปวดและเสียสละ แบบอย่างของพระองค์นี้เตือนใจเราให้มีความพร้อมเสมอที่จะทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า แม้ว่าอาจจะต้องเผชิญกับความยากลำบากหรือสิ่งที่ไม่คุ้นเคย ขอมให้พระเจ้านำทางชีวิตเราไปสู่การเติบโตทางจิตวิญญาณ ด้วยความเชื่อมั่นว่าทรงมีแผนการที่ดีที่สุดสำหรับเราทุกคน

ประการที่สี่ บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา หลังจากที่ พระนางมารีย์ ได้พบกับทูตสวรรค์ของพระเจ้า พระนางทรงน้อมรับพระประสงค์ของพระเจ้า และแสดงถึงความเชื่อมั่นในพระคำรับสั่งของพระองค์ รีบออกเดินทางไปเยี่ยมเยียนนางเอลีซาเบธในทันที ทรงเป็นแบบอย่างของผู้ที่มีจิตใจอ่อนน้อมและพร้อมที่จะตอบสนองต่อพระประสงค์ของพระเจ้าโดยไม่ลังเล แม้ในความเป็นมนุษย์อาจมีความสงสัย ไม่แน่ใจเกิดขึ้นภายในบ้าง ถึงกระนั้นก็ยังน้อมรับด้วยความเต็มใจ



ประการสุดท้าย การไปเยี่ยมนางเอลีซาเบธไม่ใช่การไปเยี่ยมตามหน้าที่ แต่เป็นช่วงเวลาสำคัญของการไปร่วมยินดีในพระพรที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่ นางเอลีซาเบธรวมถึงพระนางเอง

ความยินดีในลักษณะดังกล่าวนี้ นอกจากจะสะท้อนถึงการรับรู้และกตัญญูรู้คุณในพระพรของพระเจ้าสำหรับตนเองแล้ว ยังแบ่งปันความสุขในชีวิตของตนเองที่ได้รับนั้นส่งต่อไปยังผู้อื่นอีกด้วย ทำให้นางเอลีซาเบธในฐานะผู้ที่ถูกเยี่ยม สัมผัสได้ถึงพระพรและพลังของพระจิตเจ้าในตัวพระนางมารีย์ ผู้ประจักษ์ชัดว่า “เธอได้รับพระพรยิ่งกว่าหญิงใด ๆ และลูกของเธอก็ได้รับพระพรด้วย **ทำไมหนอ พระมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงเสด็จมาเยี่ยมข้าพเจ้า เมื่อฉันได้ยื่นคำทักทายของเธอ ลูกในครรภ์ของฉันก็ดิ้นด้วยความยินดี เธอเป็นสุขที่เชื่อว่า พระวาจาที่พระเจ้าตรัสแก่เธอไว้จะเป็นจริง**”

พี่น้องที่รัก ความเชื่อเป็นรากฐานของความสุข ความเชื่อในพระคำรับสั่งของพระเจ้าและพระประสงค์ของพระองค์ย่อมเป็นรากฐานของความสุขที่แท้จริง แม้ในเวลาที่ยากลำบากหรือไม่แน่นอน หากเราเปิดใจรับพระพร มีความเชื่อมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าและพระจิตของพระองค์ที่ทรงทำงานในชีวิตของเรา เราจะพบความยินดี ความสงบในใจ และสันติสุขที่แท้จริงในชีวิตประจำวัน ดังเช่นที่พระนางมารีย์และนางเอลีซาเบธได้รับในการนี้